

# เบสท์เวสเทิร์นประกาศเปิดโรงแรมใหม่ในซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น



เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เตรียมเปิดให้บริการโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโตริ-โคเอเน โรงแรมระดับกลาง ตั้งอยู่ที่เมืองซัปโปโรทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโด

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโตริ-โคเอเน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ร้านค้าต่างๆ ย่านออฟฟิศ และฝั่งตรงข้ามคือ สวนสาธารณะโอโตริที่มีชื่อเสียง โรงแรมแห่งนี้สามารถตอบสนองผู้เข้าพักทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษในเทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรประจำปี โดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกจำนวนมากกว่า 2 ล้านคน ให้เดินทางมาเที่ยวที่สวนโอโดริทุกปี และในปี 2561 เทศกาลหิมะเมืองซัปโปโรจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กุมภาพันธ์

โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโตริ-โคเอเน จะเปิดให้บริการในช่วงไตรมาสแรกของปี 2561 ให้บริการห้องพักจำนวน 60 ห้อง ทุกห้องได้รับการตกแต่งอย่างทันสมัย ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรี โรงแรมอยู่ห่างจากสถานีรถไฟเจอาร์ ซัปโปโรเพียง 600 เมตร ใช้เวลาขับรถเพียง 1 ชั่วโมงไปยังสนามบินนิวชิโตเสะที่เชื่อมต่อหลากหลายเส้นทางจากเมืองสำคัญทั่วเอเชียและภูมิภาคอื่นๆ และใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ชั่วโมงจากโรงแรมไปยังลานสกีที่เมืองนิเซโกะซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและที่มีกิจกรรมให้ทำตลอดทั้งปี

มร. โอลิเวียร์ แบร์ริแวง ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายปฏิบัติการ ภูมิภาคเอเชีย เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท กล่าว

“ซัปโปโรเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นและถือเป็นประตูสู่เกาะฮอกไกโด เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองนี้ ด้วยสถานที่ตั้งของโรงแรมซึ่งอยู่ใจกลางเมือง ห้องพักที่ทันสมัย และการบริการอันยอดเยี่ยมตามมาตรฐานของเบสท์เวสเทิร์น ทำให้เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโตริ-โคเอเน จะได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ ผู้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้จะได้สัมผัสกับเทศกาลงานประจำปีต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นที่สวนโอโดริ อาชิ ฮอกไกโดมาราธอน เทศกาลชมดอกซากุระบาน เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสี และเทศกาลหิมะซัปโปโรอันมีชื่อเสียง”

“การเปิดโรงแรมที่เมืองซัปโปโรในครั้งนี้ นับเป็นการกลับมาอีกครั้งของเบสท์เวสเทิร์นที่เมืองซัปโปโร และเป็นส่วนหนึ่งของแผนขยายโรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นเข้าสู่เมืองท่องเที่ยวและเมืองสำคัญทางธุรกิจต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นที่เปิดให้บริการแล้วและโครงการที่อยู่ภายใต้การพัฒนาในประเทศญี่ปุ่น

จำนวนทั้งหมด 15 แห่ง นับเป็นการก้าวรันทัดถึงตำแหน่งผู้นำในฐานะเครือโรงแรมระดับโลกในประเทศไทย”

การเปิดโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ซัปโปโร โอโตริ-โคเอโน สะท้อนให้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแบรนด์เบสท์เวสเทิร์นในประเทศไทย ต่อเนื่องจากการเปิดให้บริการของโรงแรมเบสท์เวสเทิร์นโตเกียว นิชิคาไซ แกรนด์เด ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งที่สามของเบสท์เวสเทิร์นในโตเกียว และการริแบรนด์ของโรงแรม บี ดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเลคชัน นางาซากิ ซึ่งเป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์บี ดับเบิลยู พรีเมียร์ คอลเลคชันแห่งแรกของเอเชีย โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น โอซาก้า ซึคาโมโตะ เปิดให้บริการแล้วในโอซาก้า เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น และโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ยามากาตะ แอร์พอร์ต ที่เปิดให้บริการไปเมื่อเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากนานาชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน “รักบี้ เวิลด์” ในปี 2562 และเจ้าภาพจัดแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนในปี 2563 ซึ่งซัปโปโรจะเป็นอีกหนึ่งเมืองหลักที่มีบทบาททางด้านการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับเบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฟินิกซ์ รัฐอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโรงแรมที่มีเครือข่ายทั่วโลก มากกว่า 4,200 โรงแรม\* ในกว่า 100\* ประเทศ เบสท์เวสเทิร์น มี 11 แบรินด์ในเครือที่ตอบรับทุกระดับความต้องการของผู้พัฒนาโรงแรมและแขกผู้เข้าพักในทุกกลุ่ม ได้แก่ Best Western®, Best Western Plus®, Best Western Premier®, Vib®, GLō®, Executive Residency by Best Western®, BW Premier Collection®, BW Signature CollectionSM by Best Western รวมถึงแบรินด์ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด ได้แก่ SureStay® Hotel by Best Western, SureStay Plus® Hotel by Best Western และ SureStay CollectionSM by Best Western ปัจจุบัน เบสท์เวสเทิร์น ให้บริการในอุตสาหกรรมโรงแรมมายาวนานมากกว่า 70 ปี มีบริการที่ครอบคลุมทั้งในด้านการปฏิบัติการ การขาย และการตลาด ซึ่งเพียบพร้อมด้วยระบบสำรองห้องพักออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดีย รวมทั้งโปรแกรมสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเบสท์เวสเทิร์นรีเวิร์ดส์ที่มีสมาชิกถึง 30 ล้านคน ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โปรแกรมที่คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ และสามารถใช้จ่ายคะแนนสะสมได้ที่โรงแรมในเครือเบสท์เวสเทิร์นทั่วโลก

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย เปิดตัวครั้งแรกที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน มีโรงแรมให้บริการครอบคลุมทั้ง 8 ประเทศในภูมิภาค\* และกว่า 100 โรงแรม\* ที่กำลังให้บริการและอยู่ในระหว่างการพัฒนา

สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในแต่ละประเทศได้ที่

[www.bestwestern.com](http://www.bestwestern.com) สำหรับข้อมูลของแต่ละโรงแรมหรือข้อมูลเบสท์เวสเทิร์นในเอเชีย กรุณาเข้าชมที่

<http://www.bestwesternhotelasia.com> และสำหรับด้านการลงทุนธุรกิจโรงแรมเบสท์เวสเทิร์น ในภูมิภาคเอเชีย

กรุณาเข้าชมที่ [www.bestwesterndevelopers.com](http://www.bestwesterndevelopers.com) หรือติดต่อที่ [asiadevelopment@bestwestern.com](mailto:asiadevelopment@bestwestern.com)

\*ตัวเลขโดยประมาณและอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ฝ่ายสื่อสารการตลาด

เบสท์เวสเทิร์น โฮเทลแอนด์รีสอร์ท เอเชีย

โทร: 02 656 1260

###